



TẬP ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM

BẢN TIN EVN

Số 33 - năm 2023

Tin tức

EVN CHỦ ĐỘNG SỚM NHIỀU GIẢI PHÁP CHUẨN BỊ CUNG CẤP ĐIỆN NĂM 2024

Ngày 22/8 tại Hà Nội, Bộ trưởng Bộ Công Thương chủ trì buổi làm việc với Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam, Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam, Tổng công ty Đông Bắc, về giải pháp đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia, cung ứng điện các tháng cuối năm 2023 và năm 2024.

Chủ tịch HĐQT EVN Đặng Hoàng An và Tổng giám đốc EVN Trần Đình Nhân đã báo cáo về các giải pháp thuộc phần trách nhiệm của EVN như: bảo đảm độ khả dụng của các nhà máy do EVN và các đơn vị thành viên quản lý; chủ động làm việc với các đơn vị cung ứng nhiên liệu để thống nhất kế hoạch cung ứng nhiên liệu cho sản xuất điện; lập lịch huy động cao các nhà máy nhiệt điện ngay từ đầu năm 2024 để điều tiết, giữ mực nước các hồ thủy điện theo quy định...

Xem chi tiết [tại đây](#).



EVN VÀ TỈNH BẮC GIANG THỐNG NHẤT THÁO GỠ VƯỚNG MẮC VỀ CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG LƯỚI ĐIỆN

Là một trong những nội dung chính tại buổi làm việc diễn ra ngày 25/8 tại Bắc Giang.

Chủ tịch HĐQT EVN Đặng Hoàng An đề nghị tỉnh tiếp tục tạo điều kiện, hỗ trợ EVN và các đơn vị thành viên trong công tác đầu tư xây

dựng các công trình điện theo quy hoạch; chỉ đạo các sở, ban, ngành phối hợp trong công tác chấp thuận chủ trương đầu tư và nhà đầu tư đối với dự án lưới điện theo quy định của Luật Đầu tư...

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang Lê Ánh Dương cũng thống nhất cao sẽ tháo gỡ ngay những khó khăn vướng mắc để các dự án đảm bảo tiến độ.



TỈNH TUYÊN QUANG CAM KẾT ĐỒNG HÀNH CÙNG EVN TRIỂN KHAI CÁC DỰ ÁN ĐIỆN TRÊN ĐỊA BÀN



Làm việc với lãnh đạo tỉnh Tuyên Quang vào ngày 23/8, ông Nguyễn Đức Cường - Thành viên HĐQT EVN đề nghị địa phương hỗ trợ và phối hợp chặt chẽ với các đơn vị của EVN trong công tác đầu tư xây dựng & giải phóng mặt bằng các công trình điện theo Quy hoạch điện

VIII và Quy hoạch của tỉnh; đề nghị tỉnh đưa dự án Nhà máy Thủy điện Tuyên Quang mở rộng vào Kế hoạch thực hiện Quy hoạch điện VIII giai đoạn 2021-2030,...

Ông Nguyễn Văn Sơn - Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang khẳng định những khó khăn, vướng mắc của ngành Điện trong quá trình triển khai các dự án sẽ được giải quyết sớm nhất.

THỐNG NHẤT PHƯƠNG ÁN CUNG CẤP THAN DÀI HẠN CHO SẢN XUẤT ĐIỆN

Ngày 25/8 tại Quảng Ninh, EVN cùng Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam và Tổng công ty Đông Bắc họp trao đổi về thỏa thuận hợp tác cung cấp than dài hạn cho các nhà máy nhiệt điện than thuộc EVN sử dụng than Anthracite.



3 đơn vị đã cơ bản thống nhất về khối lượng, chất lượng, chủng loại than cấp cho các nhà máy điện; hình thức giao nhận; giá mua bán than...

Thỏa thuận hợp tác sẽ là cơ sở cho các đơn vị phát điện căn cứ để hiệu chỉnh hoặc ký mới hợp đồng mua bán than dài hạn và hàng năm với bên cung cấp than, đảm bảo nguồn cung cấp nhiên liệu vận hành các nhà máy điện trong những năm tới.

Thông tin quản lý

ĐẦU TƯ - XÂY DỰNG

- Đường dây 220kV Nha Trang – Tháp Chàm vừa được Ban Quản lý dự án các công trình điện miền Trung (thuộc Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia) phối hợp với các đơn vị liên quan **đóng điện giai đoạn 1**, góp phần giải tỏa công suất của Nhà máy điện mặt trời Thiên Tân 1.4, cung cấp thêm cho hệ thống điện 100MWp đáp ứng nhu cầu phụ tải khu vực. Dự kiến, toàn bộ dự án sẽ hoàn thành, đóng điện vận hành trong tháng 9/2023.

- Ban Quản lý dự án Phát triển Điện lực (thuộc Tổng công ty Điện lực miền Bắc) đã phối hợp với các đơn vị liên quan **hoàn thành nghiệm thu và đóng điện thành công** dự án đường dây 110kV từ TBA 220kV Lạng Sơn - Đồng Đăng (mạch 2). Dự án có tổng nguồn vốn đầu tư xây dựng trên 38,7 tỷ đồng.

SẢN XUẤT - TRUYỀN TẢI

- Ngày 25/8, Phó Tổng giám đốc EVN Ngô Sơn Hải đã làm việc tại Công ty CP Nhiệt điện Quảng Ninh và Công ty Nhiệt điện Uông Bí. Lãnh đạo EVN yêu cầu 2 đơn vị tập trung thực hiện các giải pháp đảm bảo công suất phát định mức, **không để xảy ra sự cố chủ quan** đặc biệt là trong cao điểm mùa nắng nóng năm 2024.

- UBND thành phố Hải Phòng vừa có quyết định **chấp thuận chủ trương đầu tư và chấp thuận nhà đầu tư** dự án Trạm biến áp 500kV Hải Phòng. Nhà đầu tư được chấp thuận là Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

KINH DOANH - DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG

- EVN và các đơn vị **không thực hiện cắt điện** làm mất điện khách hàng trong ngày lễ kỷ niệm Quốc khánh 2/9/2023, trừ trường hợp xử lý sự cố. EVN cũng chỉ đạo các đơn vị bố trí lực lượng ứng trực, vật tư thiết bị dự phòng, nhiên liệu, hệ thống thông tin liên lạc và phương tiện đi lại để đảm bảo kịp thời xử lý khi xảy ra sự cố.

- Khoảng 16h10 ngày 26/8/2023, một tàu hàng đã **va chạm vào đường dây** 35kV tại khoảng cột vượt biển Lạch Huyện, gây mất điện toàn đảo Cát Bà (TP. Hải Phòng). Công ty Điện lực Hải Phòng (thuộc Tổng công ty Điện lực miền Bắc) đã huy động lực lượng khẩn trương khắc phục sự cố, cấp điện trở lại trong ngày 28/8/2023.

NĂNG LƯỢNG TÁI TẠO

- **Hơn 357 triệu kWh** là sản lượng điện phát lũy kế của 20 nhà máy/phần nhà máy năng lượng tái tạo chuyển tiếp (tổng công suất 1.171,72MW) đã hoàn thành thủ tục COD, tính đến ngày 25/8/2023.

HỢP TÁC QUỐC TẾ

- Ngày 24/8 tại Hà Nội, Chủ tịch HĐQT EVN Đặng Hoàng An đã tiếp và làm việc với ông Gabor Fluit, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Châu Âu tại Việt Nam (EuroCham) về việc **phát triển năng lượng xanh**, nền kinh tế xanh giảm phát thải tại Việt Nam.

Tin tham khảo

- Ứng dụng công nghệ số để theo dõi điện năng tiêu thụ... [xem chi tiết](#)
- PC Thừa Thiên Huế: Sử dụng robot điều khiển từ xa để vệ sinh sứ cách điện... [xem chi tiết](#)

Bản tin EVN

Chỉ đạo: Ban Truyền thông EVN
Tổ chức thực hiện: Trung tâm Thông tin Điện lực
Địa chỉ: Tầng 15, tháp A, 11 Cửa Bắc, Ba Đình, Hà Nội
Điện thoại: 024.66946731
Email: bantinevn@gmail.com

Trưởng Ban biên tập:
Đinh Thị Bảo Ngọc
Thành viên Ban biên tập:
Nghiem Anh Tú, Hoàng Thị Tuyết
Phụ trách kỹ thuật gửi file: EVNEIC